
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕66 
ประชุมเม่ือวันที่  19  เมษายน พ.ศ. ๒๕66  เวลา 10.00 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
---------------------------- 

ผูมาประชุม 
 

ลำดับที่ 
         

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
      

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

1. นายสุรเชษฐ        สุรภักด ี ประธานสภาเทศบาล สุรเชษฐ        สุรภักด ี  
2. นางอรภักดิ์         เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล อรภักดิ์         เจนวิชชุเมธ  
3. นายจักรพันธุ       จุลภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล จักรพันธุ       จุลภักดิ์  
4. นายจักรฤทธ์ิ       ชุมแกว สมาชิกสภาเทศบาล จักรฤทธ์ิ       ชุมแกว  
5. นายจักรกริศน     แปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล จักรกริศน     แปนเพ็ชร  
6 นายสาโรช          แซล่ิม สมาชิกสภาเทศบาล สาโรช          แซล่ิม  
7 นายสมพร          สุขสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล สมพร          สุขสวัสดิ์  
8 นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม สมาชิกสภาเทศบาล อุไรวรรณ      สีงาม  
9 นายพงศกร         พงษเกษมพรกุล สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร      พงษเกษมพรกุล  

10 นายสุนทร          ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร          ขวัญชัยรัตน  
11 นางอำไพ           ศิริแกว สมาชิกสภาเทศบาล อำไพ           ศิริแกว  
12 นายเอกชัย         ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เอกชัย         ศรีพิทักษ  
13 นางจารีวัฒน       กุลเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล จารีวัฒน       กุลเจริญ  

  
  

ผูเขารวมประชุม 
 

 

ลำดับที่ 
 

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
 

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

๑. นายณรงค        แซใช นายกเทศมนตรี ณรงค        แซใช  
๒. นายสุเทพ         ฤทธิรัตน รองนายกเทศมนตรี สุเทพ         ฤทธิรัตน  
๓. นายสุทธิรักษ     มั่นคง รองนายกเทศมนตรี สุทธิรักษ     มั่นคง  
4. นายตรี            วิสุทธิคุณ ที่ปรึกษานายกฯ ตรี            วิสุทธิคุณ  
5. นางสาวสุนิษา    เทวเดช เลขานุการนายกฯ สุนิษา        เทวเดช  
6. นางจิระวรรณ    รุงฤทัยวัฒน หวัหนาสำนักปลัดเทศบาล จิระวรรณ    รุงฤทัยวัฒน  
7. นางธิดารัตน      ชูแกว ผูอำนวยการกองการศึกษา ธิดารัตน      ชูแกว  
8. นายคีตวิทย       แกวแกมจันทร ผูอำนวยการกองชาง คีตวิทย       แกวแกมจันทร  

  
  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 

  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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ลำดับที่ 
        

ช่ือ – สกุล 
 

ตำแหนง 
 

ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

9. นางอมรรัตน     จันคง หัวหนาฝายอำนวยการ อมรรัตน  จันคง  
10. นายธนันนัทธ  พัฒนวิกรวิทย นิติกร ธนันนัทธ  พัฒนวิกรวิทย  
11. นายสมพร       ภูปาน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติ สมพร     ภูปาน  
12. นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อัญชลี     อิสสภาพ  
13. นางอัญชลี       สมาทิน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี     สมาทิน  
14. นางสาวอรอนงค  คงแทน คนงาน อรอนงค  คงแทน  

กอนระเบียบวาระการประชุม  

เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น.  
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
 
 

        เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ  ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผูบริหาร  
รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผูที่รับฟงเสียงตามสาย 
และผู ท ี ่ร ับฟงทางเฟสบุ คไลน วันนี ้เป นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ                 
สมัยที ่ 2 ประจำป พ.ศ. 2566 ซึ ่งตรงกับพุธที่  19  เมษายน  2566  เวลา 10.00 น.               
ณ หองประชุมสภาเทศบาล ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว  ขออนุญาตเรียนเชิญ   
ทานประธานไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

(ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
      ขออนุญาตอานประกาศฯ 

ประกาศเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป 2566  
................................................... 

      ตามที ่ สภาเทศบาลตำบลรอนพิบ ูลย  ไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล               
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. ๒๕66 ตั้งแตวันที่ 1 – 30 เมษายน 2566 

โดยมีระยะเวลา 30 วัน ตามมติทีป่ระชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ 2566  และตามประกาศการกำหนดวันเร ิ ่ม และจำนวนวันของ                

สมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเร ิ ่มและจำนวนวันของสมัย                
ประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 น้ัน  

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
วาด วยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ ่มเต ิมถึง (ฉบบัที ่ 3)              
พ.ศ. 2565 ขอ 22  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2566 ตั้งแตวันที่ 1 – 30 เมษายน 2566  

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 

 
 

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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. 

        จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน       

ประกาศ   ณ   วันที่    2   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕66 

สุรเชษฐ  สุรภักดี 
  (นายสุรเชษฐ  สุรภักดี) 

  ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ หัวหนาสวนราชการ ผูที่รับฟงเสียงตามสาย 
และผูรับฟงทางเฟสบุค วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป  
พ.ศ. 2566  ซ่ึงตรงกับพุธที่  19  เมษายน  2566 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย วันนี ้ม ีระเบียบวาระอยู ทั้งหมด 5 วาระ  ผมขอเร ิ ่มประชุม            
ตามระเบียบวาระการประชุม นะครับ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
    สำหรับวันนี ้ม ีเรื ่องที ่จะแจงใหทราบ 1 เร ื ่อง เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ม ีแผน
ดำเนินงานที่จะประชาสัมพันธฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ า ประจำป 2566               
เริ่มตั้งแตวันที ่19 – 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. จะมีหนังสือ
แจงชุมชนตาง ๆ ขอเชิญชวนพ่ีนองประชาชนนำสุนัขมาฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
ตามกำหนดการที่เทศบาลจะแจงตอไป    

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประชุม                                       

เม่ือวันที่  24 กุมภาพันธ  2566                                                                                           
     ขอเชิญเลขานุการสภาดำเนินการ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล     

       เร ียนทานประธานสภาที ่เคารพ ทานสมาชิกผู ทรงเกียรต ิ คณะผู บร ิหาร และ                     
ผูเขารวมประชุม  ทุกทาน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2566 ประชุมเมื ่อวันที ่ 24 กุมภาพันธ 2566                        
ซ่ึงรายงานการประชุมมีอยูดวยกัน  22 หนา ประกอบดวย 8 วาระดวยกัน หนาที่ 1          

 เป นรายชื ่อผู มาประชุม จำนวน 13 ทาน  ผู เขาร วมประชุม จำนวน 8 ทาน หนาที่ 2                  
เปนรายช่ือผูเขารวมประชุมเพ่ิมเติมจากหนาที่ 1  อีกจำนวน 5 ทาน และเปนเน้ือหากอนที่จะ
เขาสู ระเบียบวาระการประชุม ระเบ ียบวาระที ่ 1 เร ื ่องที ่ประธานแจงใหที ่ประชุมทราบ               
วันน้ีมีเรื่องที่จะแจงใหทราบ จำนวน 3 เรื่อง     

       เรื่องที่ 1 ขอเชิญรวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จัดข้ึนในวันจันทรที่ 9 มีนาคม 2566  
      เรื่องที่ 2 ขอเชิญรวมกิจกรรมโครงการแหผาข้ึนธาตุ ในวันจันทรที่ 6 มีนาคม 2566             
ณ วัดเขานอย  
     เร ื ่องที่  3 ขอเชิญรวมประเพณีถือศีลกินเจศาลเจาพระ 108 ตั ้งแตวันที่ 23 – 26 
มีนาคม 2566  

 ระเบ ียบวาระที ่ 2 เร ื ่องร ับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 
ประจำป  2565 ประชุมเมื่อวันที ่ 28  ธันวาคม  2565 จนถึง หนาที่ 5 มติที่ประชุมรับรอง 

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประชุมเมื่อวันที่  28  ธันวาคม 2565 
ระเบ ียบวาระที่ 3   เร ื ่องเสนอเพื ่อพิจารณา 3.1 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป               
พ.ศ. 2566  3.2 การกำหนดวันเริ ่มประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2567 จนถึง หนาที ่ 7                   
มติที่ประชุมเห็นชอบใหกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำป 2566  

  สมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ.2566  
 - สมัยที่ 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 - 30 เมษายน 2566 
- สมัยที่ 3 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2566 
 - สมัยที่ 4 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2566 
ตอไป 3.2 การกำหนดวันเริ ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2567  
จนถึงหนาที่ 8 มติที่ประชุมเห็นชอบใหกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของป  
พ.ศ. 2567 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2567 – 1 มีนาคม 2567 มีกำหนด 30 วัน 

 ระเบ ียบวาระที ่ 4 ญัตติเร ื ่องขออนุมัต ิโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเป นรายการใหม                 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว รายการ ค าจัดซื้อเครื ่องตัดหญา  จนถึง หนาที ่ 10                
มติที่ประชุมเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง (มีการยืนยันตาม
ขอระเบียบ จากขาราชการ)  ระเบ ียบวาระที ่ 5 ญัตต ิเรื่องขอความเห็นชอบคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล เพื ่อแต งตั ้งเปนคณะกรรมการขับเคลื ่อนโครงการสรางเสริม
สุขภาพเชิงร ุก เพื ่ อลดภาวะคลอดกอนกำหนดของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย            
ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม จนถึง หนาที่ 12  มติที่ประชุมเห็นชอบเลือก 
นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม  เปนคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก 

 เพื ่อลดภาวะคลอดกอนกำหนดของเทศบาลตำบลรอนพิบ ูลย ระเบ ียบวาระที ่ 6                 
ญัตติเร ื ่องขออนุมัต ิโอนเงินงบประมาณไปตั ้งจายเป นรายการใหม ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทโครงการกอสรางรางระบายน้ำ
แยกทางหลวงแผนดิน 4018 – ส่ีแยกตลาดเกษตร(ชวงที่ 2)  หมูที่ 13 ตำบลรอนพิบูลย 
ของกองชาง จนถึง หนาท ี ่ 15 มติท ี ่ประชุมเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห ็นชอบ ไมมี และ             
งดออกเสียง 1 เสียง  ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน, ครุภัณฑคอมพิวเตอร และ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ของกองคลัง จนถึง หนาที่ 17 มติที่ประชุมเห็นชอบ 
11 ทาน ไมเหน็ชอบ ไมมี และงดออกเสยีง 1 เสียง ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติเรื ่อง            
การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอ่ืน ๆ 

       1. นายเอกชัย  ศรีพิทักษ  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 2 เรื่อง 
          เรื่องที่ 1 สายไฟฟาหนารานสุวรรณกระจกดำเนินการไปถึงไหนแลว 
          เรื่องที่ 2 ลอกคูคลองหลังตลาด 
      2. นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอเรื่องหลอดไฟฟาหนาโรงเรียน             
วีรศิลปนใตสะพานลอยจนถึงรานโชคเจริญ  ไฟฟาดับหลายดวง               

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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       3. นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน เสนอ 2 เรื่อง 

          เรื่องที่ 1 ถนนสายบานปาบูรณดำเนินการไปถึงไหนแลว                                                       
          เรื่องที่ 2 ถนนสายตลาดโคกยางเปนหลุมเปนบอเยอะ 

       4. นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 3  เรื่อง 
          เรื่องที่ 1 ขอกระจกโคงสายบานหูดาน 2 จุด 

           เรื่องที่ 2 ซอมแซมหลุมบอสายหลุมขยะทั้ง 2 สาย 
          เรื่องที่ 3  เรื่องคนงานตัดหญาดำเนินการไปถึงไหนแลว 

        5. นางอำไพ  ศิริแกว สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 2 เรื่อง 
           เรื่องที่ 1 ขอเพ่ิมไฟฟา 1 จุด บานพ่ีเล็กสายหนาหิน 
           เรื่องที่ 2 ปรับปรุงหองน้ำช้ัน 4  

        6. นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 4 เรื่อง 
           เรื่องที่ 1 ขอติดตามเรื่องสุนัขวาไดดำเนินการไปถึงไหนแลว 
           เรื่องที่ 2 ขอติดตามเรื่องลูกระนาดที่ขอไปยังไมไดไปติดตั้งให 
           เร ื ่องที่ 3 การยืนยันเขตที ่ดินระหวางเขต อบต.รอนพิบูลย กับเขตเทศบาลตำบล             
รอนพิบูลย เปนบานของครูพร ซ่ึงอยูขางโรงเรียนในเครือมัธยมวีรศิลปน 
           เรื่องที่ 4 เรื่องถนนสายหลุมขยะที่ใชพ้ืนที่ของวัดพิศาลนฤมิตดำเนินการไปถึงไหนแลว  
      7. นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 3 เรื่อง  
        เรื่องที่ 1 ขอติดตามเรื่องลูกระนาดเคยขอไวนานมากแลว 
        เรื่องที่ 2 ตัดแตงก่ิงตนไมที่โนมลงกลางถนนสายสถานีรถไฟเขานอย 
        เร ื ่องที่ 3 เร ื ่องทอบล็อกทางระบายน้ำหนาโรงเรียนวัดเขานอยมีการยุบตัว          
จากถนน ชวยประสานงานกับแขวงการทางใหดวย 
       ปดประชุมเวลา 11.40 น. ขออนุญาตสรุปรายงานการประชุมในระเบียบวาระที ่2 
เพียงแคน้ี ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ  เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะขอแกไขในสวน            
ที่ไมถูกตองบาง ขอเชิญครับ 
      หากไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขในสวนที่ไมถูกตอง ผมถือวาสภาแหงน้ีรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 ครับ 

มติที่ประชุม 
 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประชุม เม่ือวันที่  
24 กุมภาพันธ  2566                                                                                                 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ตามที่นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ รองประธานสภาเทศบาล ไดย่ืนหนังสือลาออก 
จากตำแหนง รองประธานสภาเทศบาลตอผู ว าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยมีผลตั้งแต วันที่ 18 เมษายน 2566 ดังน้ัน จึงตองมีการเลือกรองประธานสภา
เทศบาล แทนตำแหนงที่วางลง  
      ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบใหที่ประชุมทราบ ครับ 

  
  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นางจารีวัฒน กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ทุกทาน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ ่มเต ิมถึง (ฉบับที ่ 13)              
พ.ศ. 2552 มาตรา 20 ทวิ กำหนดวานอกจากพนจากตำแหนงตามมาตรา 20 วรรคสอง 
ประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล พนจากตำแหนงเมื่อ 

     (1) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด ใหรองประธานสภาเทศบาล 
ที่ไดรับเลือกใหมอยูในตำแหนงตามวาระของผูซ่ึงตนแทน 
     มาตรา 20 ทวิ ในกรณีที ่ตำแหนงรองประธานสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุใด            
เหตุหน่ึง ตามมาตรา 20 ทวิ ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทนตำแหนง 
ที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตำแหนงวางลง 
     ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย วาด วยขอบ ังค ับการประชุมสภาทองถ่ิน                    
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ขอ 15 เมื่อรองประธานสภาทองถ่ินพนจาก
ตำแหนงกอนครบอายุของสภาทองถ่ิน แทนตำแหนงที่วาง ดังน้ี  
    (1) กรณีรองประธานสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกรองประธานสภาแทนตำแหนง
ที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตำแหนงวางลง 
     ขอ 8 วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอช่ือ
สมาชิกสภาทองถ่ินคนหน่ึงทีต่นเห็นวาสมควรใหเปนผูดำรงตำแหนงประธานสภาทองถ่ิน 
การเสนอช่ือน้ันตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรบัรองไดเพียงครั้งเดียว ช่ือที่เสนอน้ัน ช่ือที่เสนอไมจำกัดจำนวน 
และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแทนเลือกจากช่ือเหลาน้ัน โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุล
ของผูที่ถูกเสนอช่ือคนละหน่ึงช่ือ เมื่อตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุมประกาศคะแนน
ตอที่ประชุมสภาทองถ่ิน ผูที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุด 

 เทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูทีไ่ดคะแนนสูงสุดน้ัน โดยวิธีเดมิ ถาผลการเลือกใหม
ปรากฎวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจัลสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุด
เทากัน 
     ขอ 14 ในการเลือกรองประธานสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื ่อผูสมควรไดรับ           
การแตงตั้งเพียงตำแหนงละหน่ึงคน ใหถือวาผูน้ันไดรับเลือก 
     ขอ 11 วรรคสาม ให ประธานสภาทองถิ่น รายงานผลการเลือกรองประธานสภา
ทองถ่ินตอผูวาราชการจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือก 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานเลขานุการสภา ครับ ไดช้ีแจงระเบียบใหทานสมาชิกสภา
เทศบาลไดรับทราบแลวนะครับ ผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือผูที่
เห็นสมควรดำรงตำแหนงรองประธานสภาเทศบาลแทนตำแหนงที่วาง                 
     ขอเชิญครับ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ทุกทาน กระผม ขอเสนอ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 

  
  
  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอผูรับรองดวยครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอช่ือบุคคลอ่ืนอีก
หรือไม ครับ  
     ขอเชิญ นางอำไพ  ศิริแกว ครับ   

นางอำไพ  ศิริแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ทุกทาน ดิฉัน ขอเสนอ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม คะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอผูรับรองดวยครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอช่ือบุคคลอ่ืนอีก
หรือไม ครับ 
     ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครับ 

นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ทุกทาน ดิฉันขอสละสิทธ์ิ คะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอช่ือบุคคลอ่ืนอีกหรือไม ครับ 
     หากไมมี  เป นอันวาที ่ประชุมสภาเทศบาลมีมต ิเห็นชอบให  นายเอกชัย               
ศร ีพิท ักษ  เป นรองประธานสภา เทศบาล และจะได ร ายงานผลการ เลือก          
รองประธานสภาเทศบาล ตอผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือมีคำสั่ง
แตงตั้งตอไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบเลือก นายเอกชัย  ศรีพิทักษ เปนรองประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง อนุญาตให

เทศบาลตำบลรอนพิบูลยทำกิจการเทศพาณิชยเก ี่ยวกับการจัดตั ้งสถานธนานุบาล                     
(โรงรับจำนำ) พ.ศ..... 
      กอนที่จะดำเนินการตามระเบียบวาระที่ 4 ขอเชิญทานเลขานุการสภาช้ีแจง
ระเบียบที่เก่ียวของ ขอเชิญครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร

ทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ขอ 37 ญัตติมี 2 อยางคือ 

(1) ญัตติเก่ียวกับกิจการของสภาทองถ่ิน 

     (2) ญัตติรางขอบัญญัติ 
ขอ 43 รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปน้ี 

     (1) หลักการของรางขอบัญญัติ 

(2) เหตุผลที่เสนอรางขอบัญญัติ 

เมื่อประธานสภาทองถ่ินไดรับญัตติรางขอบัญญัติที่เสนอมาและตรวจเห็นถูกตอง

ตามระเบียบการประชุมแลว ใหสงสำเนาแกสมาชิกสภาทองถ่ินลวงหนาไมนอย

กวาสามวันกอนวันประชุม เวนแตเปนการประชุมอันรีบดวน แตไมนอยกวาย่ีสิบส่ี

ช่ัวโมงกอนกำหนดเวลานัดประชุม 

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 

  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 ขอ 45 ญัตต ิรางขอบัญญัต ิที ่ประชุมสภาทองถิ ่นต องพิจารณาเปนสามวาระ                

แตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวได 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเด ียว ผู บ ริหารทองถิ ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น
จำนวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจำนวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได 
เมื่อที่ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณา
วาระที่สองนั้นใหที ่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให
ประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ตามที่เลขานุการสภาไดช้ีแจงระเบยีบฯ ใหทราบไป
แลวน้ัน  ผมขอใหผูบริหารหรือสมาชิกสภาจำนวนไมนอยกวาหน่ึงในสาม เสนอวาจะพิจารณา
เปนสามวาระหรือจะพิจารณารับหลักการในการประชุมสภาฯ คราวนี้และนัดประชุมเพ่ือ                 
แปรญัตติในวาระที่สอง และลงมติในวาะที่สาม ขอเชิญครับ     

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ทุกทาน ขอเสนอใหมีสามวาระรวดเดียว  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ขอผูรับรองดวยครับ (มีผูรับรอง
ถูกตอง) 
     ไมทราบวามีทานใดเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ เมื ่อที่ประชุมไมมีทานใด
เสนอเปนอยางอื่น ผมขอมติที่ประชุมวาเห็นชอบใหมีการพิจารณาสามวาระ          
รวด เด ียวตามที ่  นายจักรพันธุ   จ ุลภักด ิ ์ เสนอ ถ า เห ็นชอบโปรดยกมือครับ            
ยกมือเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง 1 เสียง ในการพิจารณา
วาระที่ สองให ที ่ประชุมสภาทองถิ ่นเปนกรรมการแปรญัตติ เต ็มสภา โดยให
ประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว จำนวน 11 ทาน งดออกเสียง 1 เสียง 
นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง อนุญาตใหเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ทำกิจการเทศพาณชิยเก่ียวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ..... 
ข้ันรับหลักการ ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ 

นายสุเทพ  ฤทธิรัตน 
รองนายกเทศมนตรี เสนอญัตติแทน
นายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภา  วันน้ีคณะผูบริหารขอเสนอญัตต ิเรื่อง ขอความเห็นชอบราง     
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง อนุญาตใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลยทำกิจการ
เทศพาณิชยเกี ่ยวกับการจัดตั ้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.....ด วยหลกัการ             
และเหตุผล ดังน้ี  

หลักการ 

      เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทีไ่ด
มีการสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) 

เพ่ือใหบริการเก่ียวกับ การรับจำนำแกประชาชนในเขตพ้ืนที่และบริเวณรอบนอกที่
ประสบปญหาดานการเงิน 

  
  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 เหตุผล 

      ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
มาตรา 51 (9) ประกอบมาตรา 60 กำหนดใหเทศบาลตำบลมีอำนาจหนาที่จัดทำ
กิจการเทศพาณิชย โดยการตราเปนเทศบัญญัติ เพ่ือใชบังคับในเขตพ้ืนที่ ซ่ึงในการน้ี 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดมีการศึกษา วิเคราะหขอมูลอยางรอบดาน ทั้งในเรื่อง
ประโยชนท ี ่จะไดร ับและความคุ มคาในการดำเนินกิจการจัดต ั้งสถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย (โรงรับจำนำ) รวมทั้งไดรับแจงจากสำนักงานคณะกรรมการ
จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเตรียมพรอมในการ
จัดตั้งสถานธนานุบาล ดังน้ัน เทศบาลตำบลรอนพิบูลย จึงตราเทศบัญญัติน้ีไวเพ่ือ
ประโยชนแกประชาชนและทองถ่ินโดยรวม (รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติฯที่แนบ) 
     จึงเสนอญัตต ินี ้ตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบ ูลยเพื ่อโปรดพจิารณาใหความ
เห็นชอบตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุเทพ  ฤทธิรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด 
จะอภิปรายรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง อนุญาตใหเทศบาลตำบล          
ร อนพิบูลย ทำกิจการเทศพาณิชยเกี่ยวกับการจัดตั ้งสถานธนานุบาล (โรงรบัจำนำ)            
พ.ศ..... วาระที่หน่ึง (ข้ันรับหลักการ) บางไหม 
      ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ  

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร
ทุกทาน ผมขอขอบคุณทานนายกฯ และคณะผูบริหาร และขาราชการ ที่ไดดำเนินการ
ตามนโยบายตอเน่ือง ตามที่สัญญากันไว ที่ไดรวมฝาฟนกันมาตั้งแต ป พ.ศ. 2562              
ถาทำสำเร ็จในสมัยนี ้เปนประโยชนตอพี ่นองประชนมาก ถาไดดำเนินการเร็วกวาน้ี 
ประมาณการตัวเลข 8 ลานกวาบาท ตอนนี ้ประมาณการใหมอยู ในญัตติถัดไป                   
ญัตติจายขาดเงินสะสม ยอดเงินเพ่ิมข้ึน 9.7 ลานบาท ซ่ึงตางกันประมาณ 1.6 ลานบาท 
แตยังอยูในจำนวนเงินที่ตั้งไว 10 ลานบาท สุดทายก็ขอขอบคุณพ่ีนองประชาชนพ่ีนอง
ขาราชการอีกครั้ง ขอบคุณครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ   จุลภักด ิ ์ คร ับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาท านใด                
จะอภิปรายรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง อนุญาตใหเทศบาลตำบล          
ร อนพิบูลย ทำกิจการเทศพาณิชยเกี่ยวกับการจัดตั ้งสถานธนานุบาล (โรงรบัจำนำ)            
พ.ศ..... วาระที่หน่ึง (ข้ันรับหลักการ) บางไหม  
      สมาชิกสภาทานใดเห ็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล                  
รอนพิบูลย เรื่อง อนุญาตใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ทำกิจการเทศพาณิชยเก่ียวกับ            
การจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ..... วาระที่หน่ึง โปรดยกมือครับ ยกมือ
เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เรื่อง อนุญาตให
เทศบาลตำบลรอนพิบูลยทำกิจการเทศพาณิชยเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล            
(โรงรับจำนำ) พ.ศ.....                     

  
  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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       ตอไปเป นการพิจารณาวาระที ่สอง ขั ้นแปรญัตต ิ ร างเทศบัญญัต ิเทศบาล                   
ตำบลรอนพิบูลย เร ื ่อง อนุญาตใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ทำกจิการเทศพาณิชย
เก่ียวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ..... 
     ตามมติเห็นชอบรับหลักการรางเทศบญัญัติฯ ไปแลวน้ัน ตอไปเปนการพิจารณาใน
วาระที่สอง ขั ้นแปรญัตติ ตามขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินฯ ขอ 45 วรรคสอง                
ใหที่ประชุมสภาเทศบาลเปนกรรมการแปรญัตตเิต็มสภา และใหประธานที่ประชุมเปน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ดังน้ัน จึงขอใหที่ประชุมรวมกันตรวจรางเทศบญัญัตฯิ 
ดังกลาว หากมีสมาชิกทานใดประสงคจะขอแปรญัตติ ขอเชิญครับ  

       หากไมมีผูใดประสงคจะแปรญัตติ ผมจะขอมตทิี่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาทานใด
เห็นชอบใหคงไวตามรางเดิม  โปรดยกมือครับ ยกมือเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี
และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหคงไวตามรางเดิม 
       ตอไปเปนการพิจารณาวาระที ่สาม ขั ้นลงมติ ในวาระนี ้ให สภาฯ พิจารณาวา              

จะอนุมัติใหตราเปนเทศบัญญัติฯ หรือไม  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
      สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลจตำบลรอนพบิูลย              
เร ื ่อง อนุญาตใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ทำกิจการเทศพาณิชยเกี่ยวกับการจดัตั้ง
สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.....โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ              
ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  เรื่อง อนุญาตใหเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ทำกิจการเทศพาณิชยเก ี ่ยวก ับการจัดตั ้งสถานธนานุบาล                    
(โรงรับจำนำ) พ.ศ..... 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลย และงานครุภัณฑจัดซื้อสำหรบัสถานธนานบุาลเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
      ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี เสนอญัตติแทน 
นายกเทศมนตรี 

       เรียนทานประธานสภา  วันน้ีคณะผูบรหิารขอเสนอญัตต ิเรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสม 
เพ่ือดำเนินโครงการกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และงานครุภัณฑ
จัดซ้ือสำหรับสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ดวยหลักการและเหตุผลดังน้ี      

 หลักการ 
      ตามที่ เทศบาลตำบลรอนพิบลูย ไดขออนุมัตติอสภาเทศบาล เพ่ือขอความเห็นชอบ
ในการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลรอนพิบลูย เมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ซ่ึง            
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยไดใหความเห็นชอบแลว น้ัน                   

เหตุผล 
 บัดนี ้ คณะกรรมการควบคุมโรงร ับจำนำ ได ม ีมต ิในการประชุมครั ้งที่ 
8/2565 อนุญาตใหเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลรอน
พิบ ูลย บนโฉนดที ่ด ินเลขที ่ นศ. 97 ถนนตลาดรอนพ ิบ ูลย ตำบลรอนพ ิบ ู ลย                       
อำเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565  

        ตรวจถูกตอง         ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 และเพื ่อให การจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เป นไปดวยความ
เรียบรอย นายกเทศมนตรี จึงไดส่ังการใหกองชางดำเนินการประมาณราคาคากอสร าง
โครงการกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และสืบราคาครุภัณฑฯ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี   
       1. งานกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 
18 เมตร งบประมาณ 9,073,079.05.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย 
      2.งานครุภัณฑจัดซื ้ อสำหรับสถานธนาน ุบาลเทศบาลตำบลรอนพ ิบ ูล ย  
งบประมาณ 663,674.58.- บาท  
      รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 9,736,753.63.-บาท (เกาลานเจ็ดแสน              
สามหม่ืนหกพันเจ็ดรอยหาสิบสามบาทหกสิบสามสตางค) 

       โดยขออนุมัติตอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขอใชจายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการ
โครงการฯ ดังกลาว ซ่ึงขณะน้ีมีเงนิสะสมที่สามารถนำไปใชไดตามรายงานการเงิน ดังน้ี 
      เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช ณ วันที่  30 กันยายน 2565    
                                                                                   43,984,076.38       
     หัก สำรองตามระเบียบฯ                                        18,012,920.00            
     คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใชได      25,971,156.38  

 ดังน้ัน เพ่ือใหการจัดตัง้สถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย สามารถชวยเหลือ
ประชาชนใหมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และสามารถบรรเทาความ
เดือดรอนใหแกประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลรอนพิบูลยได กองชาง จึงจำเปนตอง
ขออนุมัติใชจายเงินสะสมในการดำเนินโครงการกอสรางสถานธนานุบาลเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 18 เมตร และงานครภัุณฑเพ่ือจัดซ้ือสำหรบั
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลรอนพิบูลย งบประมาณทั้งส้ินจำนวน 9,736,753.63.- บาท 
(เกาลานเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดรอยหาสิบสามบาทหกสิบสามสตางค) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)             
พ.ศ. 2561 ขอ 89 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติ 
จากสภาทองถ่ิน 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิร ักษ  มั ่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภา             
ทานใด จะซักถามหรืออภิปรายบาง ครับ 
     ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ       

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร         
ทุกทาน ผมมีขอสงสัยหลาย ๆ เรื่อง แตก็ขอขอบคุณทานประธานสภาเทศบาล ที่ไดนัด
ประชุมพูดคุยกันกอนลวงหนา ไดรวมพูดคุยกับทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  ผูอำนวยการ
กองชาง วันน้ีผมมาอานเจอตรงหลักการและเหตุผล กองชางจึงจำเปนตองใชจายเงิน  

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 สะสมโครงการดังกลาวนี ้ ผมสงสัยวาทำไมไมเปนสำนักปลัดที่ดำเนินการในเรื ่องน้ี              

ตามที่เคยไปดูงานที่อ่ืนมา และใหกองชางดำเนินการในสวนของประมาณการ  
นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถาม
หรืออภิปรายอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ เลขานุการสภา ครับ       

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร         
ทุกทาน โครงการน้ีไมมีใครเปนเจาภาพ ทานนายกฯ ไดมอบหมายให 3 กอง ชวยกันดูแล 
กองคลังด ูแลเร ื ่องเงิน กองชางด ูแลอาคารโครงสราง และสำนักปลัดรวบรวมเอกสาร
เกี ่ยวกับการขออนุญาต ไมได ระบุวาใครเป นเจาภาพหลัก งานเป นของเทศบาลตอง
ชวยเหลือกัน ตองดูโครงสรางขององคกรดวยคะ ในการทำงาน หลังจากที่ทำหนาที่ตรงน้ี
เสร็จเรียบรอยแลว จะมีเจาหนาที่สถานธนานุบาลเปนผูดูแล ถาอาคารใชงานไปนานๆ แลว
เกิดชำร ุดก็ต องอาศัยกองชางมาดูแล ตอนเร ิ ่มโครงการตอนนั ้น ไมม ีใครเป นเจาภาพ            
ปลัดเลยเขียนโครงการเอง ทานนายกฯ ลงนามอนุมัติ ในเมื่อเรามาอยูรวมกันแลวในการ
บริหารงานตองทำใหสำเร็จใหได ไดรวมสูกันมาตัง้แตป พ.ศ. 2560 หลังจากที่สภาอนุมัติแลว 
คาดวาจะตองรีบดำเนินการ เพ่ือจะไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจางใหทันใน 1 ป ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ครับ ไมทราบว ามีสมาชิกสภาทานใด           
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบาง ครับ 
     ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ       

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร         
ทุกทาน เลขานุการสภาฯ ไดช้ีแจงใหทุกทานไดรับทราบแลวนะครับ ผมยังมีคำถามอยู
อีกนิดหน่ึงครับ เมื่อจัดตั้งสถานธนานุบาลเสร็จเรียบรอยแลว ไมทราบวามีการบริหาร
จัดการกันอยางไร ขึ ้นตรงกับสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือข้ึนตรงกับเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักด ิ ์ คร ับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด                   
จะซักถามหรืออภิปรายอีกบาง ครับ  
     ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ครับ  

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบรหิาร         
ทุกทาน จากที่ไดไปดูงานมาจากที่อ่ืน จะตองข้ึนโดยตรงกับเทศบาลฯ โดยมีทานนายกฯ 

ปลัดฯ เปนผูชวยเหลือ ถาเกิดมีปญหาเรื่องเงิน ตองประสานงานกับกองคลังเก่ียวกับ
การกูเงิน และถาเรื่องอาคารชำรุดก็ตองประสานงานกับกองชาง งานประจำก็ตองผาน     

ปลัดฯ ทานนายกฯ และปลัดฯ มีหนาที่ตรวจสอบทรัพยสินโดยตำแหนง เขาจะสงผูจัดการ 
และการเงินมาดูแล สวนหนาที่ของเทศบาลฯ จะมีเจาพนักงานเพ่ิมเติมบางตำแหนง 

หัวหนาสำนักปลัดเทศบาลไดเตรียมการในเรื่องตำแหนงที่จำเปน 2 – 3 ตำแหนง ขอบคุณคะ 
  
  
  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
 
 

 

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะซักถามหรือ
อภิปรายอีกบาง ครับ  
     หากไมมีสมาชิกสภาทานใดจะซักถาม หรือขออภิปราย ผมจะขอมติตอสภาแหงน้ีวา 
สมาชิกสภาทานใดเห ็นชอบตามญัตต ิท ี ่คณะผู บร ิหาร เสนอโปรดยกม ือครับ                   

สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ 11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  11 ทาน ไมเห็นชอบ ไมมี และงดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติเรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา และเรื่องอื่น ๆ 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ บาง ขอเชิญครับ 
    ขอเชิญ นายเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ     

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
รองประธานสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร         
ทุกทาน วันน้ีผมมีเรื่องที่จะแจง 2 เรื่อง ครับ 
     เรื่องที่ 1 ตอนน้ีน้ำประปาเกือบทุกแหงขาดแคลนหมดเลย มีการแกไขปญหาอยางไร 
     เรื่องที่ 2 หองน้ำช้ัน 4 ยังไมไดซอมแซม ไมทราบติดขัดตรงไหน ครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นายเอกชัย  ศร ีพิทักษ คร ับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบาง ครับ    
    ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ  

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร         
ทุกทาน ขอสอบถามเรื่องการสงน้ำ ถาพ่ีนองประชาชนโทรผานทางสมาชิกสภา กรณีน้ี             
ใหเจาหนาที่ไปสงน้ำแลวนำคำรองไปใหเขาเขียนไดไหมคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบาง ครับ   
    ขอเชิญ นางอำไพ  ศิริแกว ครับ   

นางอำไพ  ศิริแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร         
ทุกทาน ขอแสงสวางกอนถึงส่ีแยก อยากใหเปนจุดเดนเมื่อเดินทางเขาเขตเทศบาลคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นางอำไพ  ศิริแกว ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอเพ่ิมเติม               
อีกบางครับ   
    ขอเชิญ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครบั    

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร         
ทุกทาน วันน้ีผมมีเรื่องที่จะเสนอ 2 เรื่อง ครับ 
     เรื่องที่ 1 ติดตามโครงการบานปาบูรณ 
     เรื่องที่ 2 ติดตามโครงการบานหนองบอน – บานนายเขียว พ่ีนองประชาชนฝากถาม
มาวาโครงการน้ีจะดำเนินการทันไหม ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบาง ครับ    
    ขอเชิญ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ  

  
        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
 

 
 

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร         
ทุกทาน วันน้ีผมมีเรื่องที่จะพูดคุย 3 เรื่อง 
     เร ื ่องที ่ 1 ขอขอบคุณคณะผู บร ิหารที ่ได จัดโครงการรดน้ำผู สูงอายุ เนื ่องในวัน
สงกรานต  
     เรื่องที่ 2 ขอทราบแนวทางที่ชัดเจนในการแกไขปญหาภัยแลง  
     เรื่องที่ 3 บริเวณทางเขาศาลาไฟไหม ถนนเปนหลุมบอเยอะมาก ฝากดวยครับ      

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล คร ับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด             
จะเสนอเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ    
    ขอเชิญ นายสมพร  สุขสวัสดิ์ ครับ  

นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร         
ทุกทาน ขอขอบคุณ คณะผู บร ิหารเร ื ่องการแจกจายน้ำ ถือวาบริหารจัดการไดดี                  
ตามคำรองที่ขอมา และพ่ีนองประชาชนฝากขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง 
และปลัดฯ ที่ไดมอบหมายใหเจาหนาที่รื้อขยะหลังตลาดใหม ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นายสมพร  สุขสวัสด ิ ์ คร ับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบาง ครับ   
    ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ   

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร         
ทุกทาน ผมขอช้ีแจงเรื่องการเตรียมการภัยแลง ตั้งแตวันที่ 8 – 18 เมษายน 2566 
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดสงน้ำไป จำนวน 240,500 ลิตร ซ่ึงไดรับความอนุเคราะห
จากการประปาสวนภูมิภาค สวนหมูที่ 10 ที่ไมไดใชน้ำประปาสวนภูมิภาค  เทศบาลฯ  
ไดดำเนินการแจกจายน้ำให  และนางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ไดสอบถามมาวาเมื่อเจาหนาที่
นำน้ำไปแจกจาย ใหนำคำรองไปใหเขาเขียนตอนแจกน้ำไดไหม ตอนน้ีก็ดำเนินการแบบ
น้ันอยูครับ สวนเรื่องหลุมบอไดมอบหมายใหทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง เปนผูดูแล 
หมูที่ 10 ไดรับการซอมแซมแลวครับ ซ่ึงไดรับกากแอสฟลปติกมาจากหมวดการทาง  
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอเพิ ่มเติม               
อีกบาง ครับ  
   ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ    

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร         
ทุกทาน ปญหาเรื่องน้ำเปนแบบน้ีทุกป พอเขาหนาแลง เมื่อกอนก็สงน้ำกันแบบน้ี ปญหา
เรื่องน้ำในตลาดรอนพิบูลย ตอนน้ียังไหลอยู ที่ไมไหลโซนตลาดใหม ที่เปนปญหาเพราะวา
น้ำนบ 1 และน้ำนบ 3 เขาไมปลอยน้ำมา ทำใหพ่ีนองประชาชนที่ไมไดใชน้ำการประปา
สวนภูมิภาค แตใชน้ำเขาอยางเดียว ทำใหเทศบาลฯ ตองสงน้ำ สวนพ้ืนที่ใชน้ำประปาสวน
ภูม ิภาค การประปาสวนภูม ิภาคก็สงน้ำกันทุกวัน วิธีแกป ญหาก็ได ลงสำรวจเรื่อง             
บอบาดาล มีทั้งหมด 15 บอ ที่เหลือ 3 บอ เปนบอโยกที่ยังใชงานได 1.บานปาจันทร           
2. หนาโกดังของทานนายกฯ 3. สนามออกกำลังกายบานจานเรียว จะทำแบบปรีชาทอง - 
นาลึก คณะผูบริหารไดพูดคุยกันวาจะขอสนับสนุนจาก อบจ. มาขุดเจาะลางบอบาดาล 

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
 
  
  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         
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 ถาสมาชิกสภาทานใดที่มีที่สาธารณะที่เจาะน้ำบาดาลได ขอใหแจงมาไดนะครับ  

สวนเรื่องหลุมบอกองชางไดดำเนินการอยูตลอด ปญหาคือถนนเส่ือมสภาพแลว 
ซอมแซมไปก็ชำร ุดอีก ขอเร ียนใหทราบว าเรามี เงินสะสมอยู สามารถแกไข               
ปญหาได ผมอยากใหสมาชิกสภาเสนอมาวามีถนนสายใดบางที่สามารถแกไ ข
ปญหาใหพ่ีนองประชาชนได เสนอมาไดเลย ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ  มั่นคง ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด  
จะเสนอเพ่ิมเติมอีกบาง ครับ  
   ขอเชิญ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ    

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร         
ทุกทาน ผมอยากใหคิดแบบระยะยาว ไมใชวิธีแกปญหาโดยการสงน้ำ ถามีเครื่องเจาะบอ
บาดาลจะตองเป นที ่สาธารณะ ยอดเงินสะสม ณ วันที ่ 24 มีนาคม 2566 คงเหลือ 
25,971,156,38 ลานบาท เราเพ่ิงจายไป 9,736,753.63 ลานบาท ถาหักยอดน้ีไป
จะเหลือประมาณ 16 ลานกวา ๆ ครับ ผมขอเสนอวาใหมาคุยกันกอน เรื่องถนนหยุดไว
กอน แลวมาทำเร ื ่องน้ำ ตอนนี ้ของชุมชนปรีชาทองยังไมสมบูรณคร ับ ถาจะหวังพ่ึง          
การประปาสวนภูมิภาคก็ทราบกันดีวาขาดแหลงน้ำดิบเขาจะเดนิตอก็เดนิไมได แตถาใน
เขตเทศบาลหาแหลงน้ำดิบมาไดก็จบปญหา ถาจะจายเงินสะสมใหทำในปนี้จะไดทัน              
เมื่อวานไดพูดคุยกับ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน หมูที่ 10 มีน้ำบางสวนมาจากไสโตน นบ 1 
และนบ 3 ยังต องสลับการใชน้ำ ในสวนของการประปาสวนภูมิภาค การขยายเขตถึง             
หมูที่ 10 ไดรับการยืนยันวาแรงดันไมถึง ถาเงินสะสมเหลือใหทำทั้งระบบ ทำไปเรื่อย ๆ 
คิดวา 2 ปขางหนาคงจะทั่วทั้ง 2 เขต ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์  ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพิ ่มเต ิมอีกบ าง คร ับ  ผมขอเพิ ่มเต ิมเร ื ่องน้ำ ตอนนี ้มองวาเปนการแกไขปญหา               
เฉพาะหนา พอถึงปหนาก็ตองเจอปญหานี้อีก มีอะไรนำมาเสนอกับทางสภาฯ ได             
ทางสภาฯยินดีแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชน คณะผูบริหารตองคิดวิธีแกเพ่ือมา
นำเสนอตอสภา และมีอีกประเด็นถนนสายบานปาบูรณ และถนนสายที่ดินวัดพิศาลฯ
บริเวณหลุมขยะ อยากใหคณะผูบริหารใหความชัดเจนใน 2 ประเด็นน้ี ขอบคุณครับ 
    ขอเชิญ  นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร ครับ 

นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 
ผูอำนวยการกองชาง 

    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร         
ทุกทาน มีแผนประกาศโครงการตั้งแต เดือนธันวาคม 2565 ตอนน้ันเงินยังไมเขาเพ่ิงมา
เขาปลายเดือนมกราคม 2566 ตอนน้ีไดเปดโครงการที่สำคัญอันดับแรกกอน คือ ถนน
นายขอย เปนถนนที่จายจากงบเหลือจาย ตอนน้ีไดเปดโครงการคูระบายน้ำระยะที่ 2 ของ
นายวิษณุ  เคร ืองาม เพราะเป นโครงการตอเนื ่อง และที ่จะเป ดต อไป ค ือ ถนนสาย               
บานปาบูรณ จะเปดพรอมกับทอบล็อก เพราะทอบล็อกจะทำชวงหนาแลว หลังจากน้ันจะ
ไปเปดถนนบริเวณเขานอย ตอนน้ีอยูในกระบวนการทั้งหมดแลว ดวยกำลังของเจาหนาที่
ของเรากับระยะเวลาในการทำงาน ถาเปดพรอมกันหมดจะทำงานไมทัน ตองทยอยเปด 
สวนเรื่องถนนสายหลุมขยะที่เปนพ้ืนที่ของวัดพิศาล ผมไดไปปรึกษากับ สตง.  

        ตรวจถูกตอง                  ตรวจถูกตอง                                     ตรวจถูกตอง 
 

 
 

  (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์)                  (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                            (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล)                         

    ประธานกรรมการ                               กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 
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 ซ่ึงมีเงื่อนไข 2 ขอ 1. ตองมีสัญญา 15 ป เทากับอายุของถนน 2. ตองมีการทำประชาคม

เพ่ือบงบอกถึงความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน จึงจะทำไดในเมื่อไมใชถนนสาธารณะ 
จะตองมีเงื่อนไขความจำเปนเพียงพอก็สามารถทำได ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ ผู อำนวยการกองชาง คร ับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบาง ครับ 
    ขอเชิญ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ     

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร         
ทุกทาน  ถนนทางเขาวัดสุวรรณรังสี ทางแยกเขาบานควนสี หมูที่ 10 โคมไฟขางขาด 
หอยลงมา ขอฝากดวย ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบาง ครับ  
   ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครับ    

นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร         
ทุกทาน ขอฝากเร ื ่องภัยแลงทางเขาหนองเป ด ซอยอันดาฟารมเห ็ดมีบ อน้ำ พี ่นอง
ประชาชนแจงมาวาน้ำสะอาดมาก ชวยสำรวจดูวามีวิธีไหนบาง ที่จะชวยได ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

    ขอขอบคุณ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใด จะเสนอ
เพ่ิมเติมอีกบาง ครับ    

       หากไมมี สำหรับวันน้ีไดดำเนินการประชุมครบทุกวาระแลว ผมขอขอบคุณทานนายกฯ 
ทานรองนายกฯ  ทานที่ปรึกษานายกฯ  ทานเลขานุการนายกฯ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชน ที่รับฟงเสียงตามสาย ผมขอปดการประชุมไว
เพียงแคน้ี ขอบคุณครับ 

  
ปดการประชุม เวลา  11.25 น.  
  
 (ลงช่ือ)...............อัญชลี  สมาทิน..............ผูจด/ผูพิมพรายงานการประชุม 

               (นางอัญชลี  สมาทิน) 
 

(ลงช่ือ)............จารีวัฒน  กุลเจริญ..........ผูตรวจรายงานการประชุม 
             (นางจารีวัฒน  กุลเจริญ) 
                    
                   ตรวจถูกตอง 
 

(ลงช่ือ)...........จักรพันธุ  จุลภักดิ์............ประธานกรรมการ 
             (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
 

 ลงช่ือ).............อุไรวรรณ  สีงาม............กรรมการ 
            (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม) 
 

 ลงช่ือ)......พงศกร  พงษเกษมพรกุล.....กรรมการ/เลขานุการ 
        (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
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